

คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ระดับ	สังกัด
นางสาว	ทิพาวรรณ	พลสุร	ปฏิบัติการ	-
นาง	นภัสภรณ์	สุขะวิริยะธนา	ปฏิบัติการ	กองกฎหมาย
นางสาว	พรเพ็ญ	อ่อนศรี	ปฏิบัติการ	กองกฎหมาย
นาง	เกษศิริภรณ์	หล่อสมฤติทิน	ปฏิบัติการ	กองกฎหมาย
นางสาว	ช่อมณี	กิจลิขิต	ปฏิบัติการ	กองกฎหมาย
นางสาว	พนิดา	สมร่าง	ปฏิบัติการ	กองกฎหมาย
นาย	มงคล	กลิ่นทรัพย์	ปฏิบัติการ	กองกลาง
นาย	สนธยา	อุ่นวงศ์	ปฏิบัติการ	กองกลาง
นาย	ธรรมบุญ	ศิริรัตน์	ปฏิบัติการ	กองกลาง
นางสาว	พิชญ์สินี	สู้สกุลสิงห์	ปฏิบัติการ	กองกลาง
นางสาว	อริยา	ศรีสมเพ็ชร	ปฏิบัติการ	กองกลาง
นางสาว	นันทิดา	บุญชู	ปฏิบัติการ	กองกลาง
นาย	นเรศ	เอี่ยมอินทร์	ปฏิบัติการ	กองกลาง
นางสาว	พรรณจันทร์	คงศิริรัตน์	ปฏิบัติการ	กองกลาง
นางสาว	ศุภรัตน์	สงนรินทร์	ปฏิบัติการ	กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
นาง	มนทิรา	ไฝเด่นดี	ปฏิบัติการ	กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
นางสาว	ปวีณา	ดิษร	ปฏิบัติการ	กองการบริหารงานบุคคล
นางสาว	วาสนา	อ่าชื่น	ปฏิบัติการ	กองการบริหารงานบุคคล
นาง	สายทิพย์	มะศักดิ์	ปฏิบัติการ	กองการบริหารงานบุคคล
นาง	วชิราภรณ์	พลเยี่ยม	ปฏิบัติการ	กองการบริหารงานบุคคล
นาง	สุภาวดี	หาญเจริญพนา	ปฏิบัติการ	กองการบริหารงานบุคคล
นางสาว	สุภาพร	อุยแสง	ปฏิบัติการ	กองการบริหารงานบุคคล
นาง	นิลเนตร	แก้วศรีทัต	ปฏิบัติการ	กองการบริหารงานบุคคล
นางสาว	ณัฐฐานันท์	วัฒนะกุล	ปฏิบัติการ	กองการบริหารงานบุคคล
นาย	ยุทธนา	สงนรินทร์	ปฏิบัติการ	กองการวิจัยและนวัตกรรม
นางสาว	เพ็ญพร	ประไพพิณ	ปฏิบัติการ	กองการวิจัยและนวัตกรรม
นาย	ภวัต	ภาชนะ	ปฏิบัติการ	กองการวิจัยและนวัตกรรม
นาย	ยงยุทธ	บ่อแก้ว	ปฏิบัติการ	กองการวิจัยและนวัตกรรม
นาง	ณิชนันท์	ฟักบัว	ปฏิบัติการ	กองการวิจัยและนวัตกรรม
นางสาว	สุมาลี	มานา	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
นาย	ศิวดล	มาตราช	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต

คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ระดับ	สังกัด
นาย	จิรัชต์	เรืองเอกราช	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
ว่าที่ร้อยตรี	นัญญ์	ชูศรีศิริกุล	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
ว่าที่ร้อยตรี	เกื้อเกศ	ชินประภาพ	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
นาย	อนวัช	มีเคลือบ	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
นาย	ชาญวิทย์	ยาสมุทร	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
นาง	อรพรรณ	ถุงออน	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
นางสาว	เกษราภรณ์	จันทร์ย้อย	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
นางสาว	รุจิระ	เครือพิน	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
นางสาว	อภิญา	ชำนาญ	ปฏิบัติการ	กองกิจการนิสิต
นางสาว	พิชญญาณ์	พิทักษ์สืบสกุล	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาย	นภดล	เดียประภากร	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	จิรกานต์	มันยุติธรรม	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	ทรวง	ศรีทอง	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	สุกัญญา	เปี้ยจัน	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	กฤษณา	เรืองสว่าง	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาย	สุเทพ	อยู่เย็น	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	นัชชนันท์	รอดคง	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาย	สิทธิพรหม	พลอยแก้ว	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	พรรณรัตน์	เงินสมบัติ	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	อลิษา	กองทอง	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาย	ชนาธิป	ชั้นธวัช	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาย	พีรวัส	พูลเกษร	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	มณสิการณ	จันดาหาญ	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	กาญจนา	ทองล้ำ	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	นิตยา	ศรีม่วง	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	ศรีนวน	จันทร์พุด	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	จันธิมา	พรหมสิทธิ์	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	อังสนา	บำรุงพาทย์	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาย	อภิชาติ	หาญภาชีวิน	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาง	บัวรินทร์	เงินแจ้	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	จันทิมา	แซ่โก	ปฏิบัติการ	กองคลัง

คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ระดับ	สังกัด
นาย	ราชย์วิทย์	โพธิ์เอม	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาย	ปวีศ	ดวงสว่าง	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	มณีนทร	อินหันท์	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	รุ่งอรุณ	นพฤทธิ์	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาง	สุมาลี	ประภาสโนบล	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาย	พิพัฒน์	เต็มภู	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาง	ทัชชา	เตียประภางกูร	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นาง	เรณุกา	นุ้มพรม	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	อุมาพร	อ่อนคำ	ปฏิบัติการ	กองคลัง
นางสาว	วริศรา	ยศทิศ	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นางสาว	อุ๋นเรื่อน	ภารังกุล	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นาย	ญาณภัทร	เรืองสกุล	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นาย	นิวัฒน์	พัชรชมพู	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นาย	ยศวัฒน์	โชติรัตนศักดิ์	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นางสาว	พรชนก	สวนอภัย	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นาง	ศศิณา	สุขธรรารัตต์	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นางสาว	อรศิริ	ภานุไพศาล	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นางสาว	จิตติมา	พัตโปก	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นาง	จุฑาทิพย์	พุ่มสุวรรณ	ปฏิบัติการ	กองบริการการศึกษา
นาง	สิริวรรณ	ปราบอินทร์	ปฏิบัติการ	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย	ไพรัช	แดงสวน	ปฏิบัติการ	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาย	พีระพล	นกเผือก	ปฏิบัติการ	กองแผนงาน
นางสาว	นิตยระดี	มาลัยทิพย์	ปฏิบัติการ	กองแผนงาน
นางสาว	วิภาภรณ์	อินทยศ	ปฏิบัติการ	กองแผนงาน
นางสาว	เพ็ญนภา	สอนสารี	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นาย	นภดล	ศรีสว่าง	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นาย	ธนวุฒิ	พูลเขตนคร	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาว	พรภัทร	เกษพร	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นาย	วิทวัส	พจสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
นาย	คมสัน	ว่องเขตรภรณ์	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
นางสาว	สุธินี	โพธิ์สุวรรณ	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ระดับ	สังกัด
นางสาว	วรางคณา	พุ่มจิ้น	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
นางสาว	เรื่อนงาม	วงศ์บัณฑิต	ปฏิบัติการ	กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
นาง	รติกร	สังข์ทอง	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
นางสาว	ดวงพร	ลิ้มธรรมรงค์	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
นางสาว	ภารดี	อาจละสุทธิ	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
นาง	มัทนา	ปานมณี	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
นางสาว	ศศิวิมล	คำเมือง	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
นางสาว	อัจฉราพร	ไทยโกษา	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
นางสาว	รัชฎาภรณ์	พริ้วชาวนา	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรี	พิเชษฐ์	สิงห์เดช	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางสาว	ธัญญลักษณ์	คำธัญวณิช	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางสาว	พนิตนาฏ	ผสมทรัพย์	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางสาว	ทัตทริยา	เรือนคำ	ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นาย	สมมาต	เพ็ชรร้อน	ปฏิบัติการ	กองอาคารสถานที่
นาย	ทิวา	ทัศนางกูร	ปฏิบัติการ	กองอาคารสถานที่
นาย	พิชญุ	มาแก้ว	ปฏิบัติการ	กองอาคารสถานที่
นางสาว	ปิยะวรรณ	ดิษริยะกุล	ปฏิบัติการ	กองอาคารสถานที่
นาง	มณีรัตน์	ดีदन้อย	ปฏิบัติการ	กองอาคารสถานที่
นาย	กฤษดา	เกิดโสภา	ปฏิบัติการ	กองอาคารสถานที่
นาย	ฉัตรสมบูรณ์	ตั้งศรีวงศ์	ปฏิบัติการ	กองอาคารสถานที่
นาง	ณัฐินี	พื้งม่วง	ปฏิบัติการ	สถานตรวจสอบภายใน
นางสาว	วสุธา	ทองงามขำ	ปฏิบัติการ	สถานตรวจสอบภายใน
นางสาว	สุกัญญา	ด้วงบ้านยาง	ปฏิบัติการ	สถานตรวจสอบภายใน
นาย	ปิยะพงษ์	กลมพุก	ปฏิบัติการ	สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
นางสาว	นุชนาจ	แจ่มขำ	ปฏิบัติการ	สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
นางสาว	ณัฐชยา	สีบอ่อน	ปฏิบัติการ	สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
นาง	วัลลภา	ประเสริฐศรี	ปฏิบัติการ	สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
นางสาว	อารีย์	คำจันทร์	ปฏิบัติการ	สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
นาง	นุชนาด	อัครกิตติกร	ปฏิบัติการ	สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
นางสาว	วริศราภรณ์	แดงช้าง	ปฏิบัติการ	สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
นาง	สุธินี	พูลเขตนคร	ปฏิบัติการ	อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ระดับ	สังกัด
นาง	ฐิตารีย์	ไพฑลันท์	ปฏิบัติการ	อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทาลัยนเรศวร
นางสาว	นุชดา	ไกรดี	ปฏิบัติการ	อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทาลัยนเรศวร
นางสาว	เอมอร	สารเถื่อนแก้ว	ปฏิบัติการ	อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทาลัยนเรศวร